

บทที่ 3

วิธีดำเนินการศึกษา

รูปแบบการศึกษา

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ของประชาชนในเขตชุมชนแออัด ที่มีต่องานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ความคาดหวังต่อองค์กรของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา และรวมทั้งการปฏิบัติตนของประชาชนในเขตชุมชนแออัด ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา โดยทำการศึกษาในชุมชนแออัด 5 ถิ่นว่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนแออัด 5 ถิ่นว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาได้แก่ ประชาชนที่อายุมากกว่า 20 ปี ทำการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มตัวอย่างมี จำนวน 15 คน โดยเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 5 คน กรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 5 คน และผู้ประกอบการร้านขายของชำ จำนวน 5 คน

ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน โดยได้เลือกสัมภาษณ์จากประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลังคาเรือนละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 70 จากทั้งหมด 71 หลังคาเรือน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แนวทางการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและแบบสัมภาษณ์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้การสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interviews) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำแบบสัมภาษณ์ต่อไป
2. เก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้จากการนำข้อมูลที่ได้ในข้อ 1 เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ครบตามเนื้อหาและครอบคลุมวัตถุประสงค์ จึงนำแบบสัมภาษณ์ไปทำการทดสอบ (Pretest) เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข โดยทดลองใช้ในชุมชนแออัดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ศึกษา ชุมชนแออัดที่ได้เลือกทำการทดสอบคือ ชุมชนศรีธาหัวฝาย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อทำการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำไปใช้สัมภาษณ์ประชากรที่ทำการศึกษาจริง
3. สนทนาอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้ง เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม อธิบายผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทุกครั้วเรือน

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลพรรณนาโดยวิเคราะห์ตามเนื้อหา (Content Analysis)

ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 ถึง 31 พฤษภาคม 2537



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved